

Đền với người có công



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tỉnh lại tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi, trao quà cho các thương binh, bệnh binh nặng người Thái Bình đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh ở tỉnh ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là dịp tri ân những người con ưu tú của quê hương đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Là 1 trong 4 thương binh, bệnh binh nặng người Thái Bình đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam), khi biết tin có đoàn công tác của tỉnh sang thăm, ông Bùi Văn Vuột, quê xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) phấn khởi mong chờ bởi với ông được gặp người Thái Bình, được trò chuyện, thông tin về quê hương là điều ông luôn mong ước và trân quý. Nhập ngũ năm 1966, lái xe cho Binh đoàn Trường Sơn, 2 lần bị thương, trong đó có lần bị mảnh đạn găm vào đầu, tưởng đã hy sinh nơi chiến trường khốc liệt nhưng may mắn ông đã vượt qua. Năm 1976, ông được đưa về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng điều trị và ở lại đây từ đó đến nay. Ở Trung tâm này có hàng trăm thương binh, bệnh binh nặng đến từ các tỉnh, thành phố. Ông Vuột cho biết: Thái Bình luôn là một trong những tỉnh tổ chức đoàn công tác đến Trung tâm sớm vào những dịp lễ, tết để thăm hỏi, trao quà và động viên người có công. Điều đó làm cho chúng tôi rất ấm lòng. Chúng tôi ở đây

luôn mong được gặp người Thái Bình để trò chuyện, trực tiếp nghe thông tin về công cuộc đổi mới của quê hương. Chúng tôi luôn tin vào là người con của "Quê hương năm tấn", mảnh đất anh hùng "thóc không thiếu người" Thái Bình đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh ở tỉnh ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng, yên tâm điều trị, vượt lên thương tật để tiếp tục chứng kiến những đổi thay, sự phát triển của quê hương.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) còn có thương binh nặng Nguyễn Văn Mạnh, quê xã Thụy Xuân (Thái Thụy). Ông đã dành cả thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dù may mắn trở về sau chiến tranh nhưng ông mang trên mình những vết thương không thể chữa lành. Ở Trung tâm đôi mắt chực năm nay, ông Mạnh coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Ông chia sẻ: Cứ mỗi dịp lễ, tết hay kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi đều nhận được sự động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân Thái Bình. Sự quan tâm, thăm hỏi chu đáo, kịp thời từ quê nhà làm tôi rất xúc động. Cán bộ, nhân viên Trung tâm chăm lo cho chúng tôi rất tận tình, chu đáo nên tôi yên tâm và phấn khởi.

Đất nước hòa bình, các thương binh, bệnh binh vẫn mang trên mình những vết thương. Để bù đắp phần nào những mất mát ấy, các trung tâm điều dưỡng thương binh luôn chăm sóc ân cần, chu đáo để các thương binh, bệnh binh vượt qua nỗi đau thể xác, chiến thắng thương tật; giúp họ sống vui, sống khỏe để cảm nhận được sự chăm lo của Đảng và

Nhà nước dành cho người có công với đất nước.

Bà Đặng Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Những năm qua, tỉnh ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh, mất mát không gì đo đếm được của người và gia đình có công với cách mạng. Đã thành thông lệ, cứ vào trước tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đoàn công tác của tỉnh lại tổ chức đi thăm, trao quà của tỉnh cho các thương binh, bệnh binh nặng người Thái Bình đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại một số trung tâm điều dưỡng thương binh ở tỉnh ngoài.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: Với trên 50 vạn người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hiện toàn tỉnh có trên 52.000 liệt sĩ; gần 30.000 thương binh; trên 16.000 bệnh binh và trên 28.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Con số ấy cho chúng ta thấy sự cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của mảnh đất và con người Thái Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sống trong hòa bình hôm nay, mỗi chúng ta đều thấy mình may mắn và tự hào bởi bao thế hệ cha anh đã đánh đổi máu xương để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quân đội để chăm lo ngày càng tốt hơn người và gia đình có công với cách mạng.

ĐỖ HỒNG GIA

Lực lượng công an tích cực tham gia diễn tập phòng thủ dân sự

Cùng với việc xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện hiệp đồng chặt chẽ, chu đáo với các lực lượng luyện tập thực binh các phương án trong diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024, Công an tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai phương án bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tổ chức thành công cuộc diễn tập.

Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày đầu tháng 7 không làm giảm đi tinh thần vượt khó, hăng say luyện tập khoa mục ứng phó thảm họa xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ sập đổ công trình nhà cao tầng và chữa cháy tại cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình khu vực 1. Nhận hiệu lệnh thực binh, các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Thái Bình... đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ. Tinh huống diễn tập được xây dựng có nhiều điểm mới như: địa điểm tổ chức sát với thực tiễn công tác, sự phối hợp giữa các lực lượng rất bài bản, khoa học, kết nối giữa các tình huống. Nhiều biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện mới PCCC và CNCH được đưa vào diễn tập. Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh chia sẻ: Song song với nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục những khó khăn về thời gian, thời tiết tham gia huấn luyện, hợp luyện các nội dung được phân công, bám sát nội dung, tình huống, tiến độ đề ra. Xử lý tình huống CNCH sập đổ công trình nhà cao tầng và



Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an tỉnh Luyện tập khoa mục ứng phó thảm họa xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ sập đổ công trình nhà cao tầng và chữa cháy.

chữa cháy là khoa mục khó, đòi hỏi lực lượng tham gia phải giàu kinh nghiệm, luyện tập thuần thục dài ngày, trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã tích cực động viên tinh thần chiến sĩ vượt khó, bảo đảm an toàn nhân lực, phương tiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gần 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy cùng lực lượng PCCC chuyên ngành của Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Mico, Công ty Cổ phần Green i-Park cũng đang tích cực vượt nắng, thắng mưa phối hợp cùng các đơn vị tham gia luyện tập tình huống xử lý sự cố hỏa chất. Thượng tá Nguyễn Đình Lanh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về cuộc diễn tập. Bảo đảm an ninh, an toàn cho người và phương tiện tham gia cuộc diễn tập cũng là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an, Công an huyện đã phân công, bố trí lực lượng

theo các tuyến, địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Cùng với đó, tích cực phối hợp với các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn tại địa điểm tổ chức diễn tập.

Trong diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó thảm họa xử lý tình huống CNCH sập đổ công trình nhà cao tầng và chữa cháy; ngoài ra, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương... diễn tập thực binh một số tình huống. Xác định quan điểm tập trung vào nhiệm vụ chính trị quan trọng, với nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Công an tỉnh đã huy

động gần 400 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia diễn tập cùng trên 60 phương tiện, trang thiết bị đặc chủng hiện đại, xây dựng giáo án, lịch trình luyện tập bảo đảm khoa học, sát thực tế. Trong quá trình luyện tập có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương. Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Các khoa mục huấn luyện, thực binh các phương án trong cuộc diễn tập có sự tham gia của lực lượng công an đến nay đã hoàn thành tốt nội dung và đáp ứng yêu cầu đặt ra. Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, luyện tập nghiêm túc, nhuần nhuyễn. Công tác chuẩn bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, địa điểm phục vụ luyện tập, diễn tập chu đáo, kịp thời. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc diễn tập được Công an tỉnh đặc biệt chú trọng, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn tỉnh và cuộc diễn tập được triển khai đồng bộ. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình, địa bàn, cơ sở, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra, tạo môi trường xã hội ổn định phục vụ nhiệm vụ diễn tập. Công tác nắm tình hình trên không gian mạng được tăng cường, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các phần tử xấu lợi dụng tình hình xuyên tạc, lôi kéo, kích động. Các phương án PCCC, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn, phục vụ hành quân tại các địa điểm, khu vực diễn ra các hoạt động diễn tập được Công an tỉnh chủ động triển khai theo nội dung chương trình, kế hoạch đã xác định, bảo đảm yêu cầu đề ra.

TRỊNH CƯỜNG



Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực diễn tập.

Gia tăng ca mắc sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, hàng tuần trên địa bàn tỉnh đều ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù ở một số địa phương đã ghi nhận ca mắc song công tác vệ sinh môi trường, diệt ổ bọ gây chưa triệt để, người dân còn chủ quan, lơ là với dịch bệnh sốt xuất huyết.

Số ca mắc tăng cao

Tại xã Minh Quang (Kiến Xương) mới ghi nhận 1 ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Bệnh nhân thường xuyên ở nhà không đi ra tỉnh ngoài từ nhiều tháng nay. Khi có dấu hiệu sốt, nôn, bệnh nhân đi khám thì tiểu cầu đã giảm. Ngay sau đó, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để nhập viện, điều trị. Hiện bệnh nhân đã xuất viện, sức khỏe ổn định.

Bà Trần Thị Thoa, xã Minh Quang (Kiến Xương) cho biết: Ban đầu, tôi cũng không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết, chỉ nghĩ mắc bệnh thông thường. Đến khi đau đầu dữ dội, sốt đi khám thì phòng khám gần nhà, các bác sĩ giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên bởi lượng tiểu cầu giảm mạnh. Qua thăm khám, làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Từ

trước đến giờ, tôi chưa từng bị sốt xuất huyết nên không nghĩ khi bị bệnh lại mệt mỏi như vậy. Mong mọi người chú ý đến sức khỏe, nên thường xuyên vệ sinh môi trường, đúng để có những ổ bọ gây phát triển thành muỗi truyền bệnh.

Trước thông tin về ca mắc sốt xuất huyết, xã Minh Quang đã triển khai các biện pháp phòng, chống như: tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, phun thuốc muỗi, vệ sinh môi trường... Tuy nhiên, qua giám sát của cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tỷ lệ bọ gây, muỗi ở xung quanh nhà bệnh nhân vẫn rất cao. Ông Trần Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang chia sẻ: Trước tình hình có ca mắc và nguy cơ xuất hiện ca mắc mới vẫn còn, địa phương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân nâng cao

ý thức phòng, chống dịch, nhất là ở thôn dã ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Bên cạnh đó, phân công cán bộ Trạm Y tế xã thực hiện giám sát, hướng dẫn các gia đình, khu dân cư về vệ sinh môi trường, bảo đảm không có dịch bệnh phát sinh trở lại.

6 tháng đầu năm 2024, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh là 239 ca (tăng gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm 2023). Qua hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các ca mắc xuất hiện rải rác ở các địa phương, trong đó nhiều địa phương đã ghi nhận ca mắc nội sinh.

Nguy cơ lây lan, bùng phát dịch hiện hữu

Số ca mắc sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ những năm trước, trong đó riêng ca mắc nội sinh là 141 ca cho thấy mức độ lây lan trong cộng đồng. Việc

nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân và vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, tiêu diệt ổ bọ gây, muỗi truyền bệnh có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương đã ghi nhận ca bệnh, công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm yêu cầu; nhiều người dân vẫn chủ quan, không nghĩ rằng những vật liệu phế thải như chai, lọ, lốp xe... lại là nơi trú ngụ của bọ gây nên chưa thu gom triệt để.

Bác sĩ Trương Minh Hoàng, Phó Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Ký sinh trùng côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Qua giám sát, điều tra về tổ truyền bệnh tại một số ổ dịch, tỷ lệ bọ gây, muỗi truyền bệnh vẫn rất cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ổ dịch. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về dịch bệnh vẫn còn hạn chế, nhất là việc vệ sinh môi trường và thu gom các dụng cụ chứa

nước đọng. Qua đây, chúng tôi mong muốn, tại các nơi đã ghi nhận ca mắc, trung tâm y tế các huyện, thành phố, chính quyền các địa phương, trạm y tế xã phối hợp xử lý tốt công tác vệ sinh môi trường, không để sót ổ bọ gây trong cộng đồng bởi không có bọ gây, không có muỗi truyền bệnh sẽ không có sốt xuất huyết.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sốt xuất huyết là nguyên

nhân làm cho khoảng 100.000 trường hợp tại Việt Nam phải nhập viện và gần 100 ca tử vong mỗi năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã ghi nhận 30.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 3 trường hợp tử vong. Nhiều địa phương đã ghi nhận số ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao như: Hải Phòng, Hà Nội... Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể bùng phát thành dịch. Đến nay,

sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, mới có vắc-xin phòng bệnh. Hiện có 2 loại vắc-xin đã được Tổ chức Y tế thế giới cấp thẩm định và một số nước cấp phép là: CYD-TDV và TAK-003. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất vẫn là loại bỏ ổ bọ gây, tiêu diệt muỗi và thường xuyên vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, dụng cụ chứa nước đọng.

HOÀNG LANH



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vẫn tìm thấy nhiều ổ bọ gây tại gia đình có ca mắc sốt xuất huyết.